



Số: /CV-CT-TCKT  
(Vv: Giải trình ý kiến kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2014 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*-----

Hà nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015

## **Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

### **Căn cứ:**

- Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính;
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế.

Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long xin giải trình ý kiến Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 như sau:

Đứng trước thực trạng tình hình thị trường BĐS trầm lắng kéo dài khiến cho các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS và thi công xây lắp gặp rất nhiều khó khăn. Các Công ty liên kết của Công ty CP Sông Đà Thăng Long cũng không tránh khỏi ảnh hưởng như trên.

Do gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt trong việc thay đổi về mặt nhân sự chủ chốt do đó Công ty liên kết thường xuyên xảy ra việc chậm nộp Báo cáo tài chính theo quy định.

Tại thời điểm kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty CP Sông Đà Thăng Long, Chúng tôi vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính năm 2014 của một số đơn vị do đó Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Công ty không phản ánh được hoạt động của Công ty con và Công ty liên kết tại thời điểm 31/12/2014, tuy nhiên ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị tới Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty là không lớn. Việc không thu thập được số liệu Báo cáo trên nên Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế từ chối đưa ra nhận xét đối với Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Sông Đà Thăng Long.

Công ty CP Sông Đà Thăng Long báo cáo Quý Sở được rõ và trong năm 2015 Công ty sẽ khắc phục những vấn đề trên trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ THĂNG LONG**

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- PTCKT,PTCHC

